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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจงัหวัด ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวดัระยอง 
 

------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานการประชุมฯ  
2. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง     
3. พ.ต.อ.กิติ  ศิริคช   แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง    
4. น.อ.เศรษฐา  โกศัยสุข   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ท) 
5. นายสมชาย  รุ่งเรือง   ท้องถิ่นจังหวัดระยอง     
6. นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง     
7. นายพิศ  นันทพูนพิพัฒน์  พัฒนาการจังหวัดระยอง  
8. น.ท.พานุรัตน์  อุ่นญาติ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน 
9. นายชัยศักดิ์  เบ้านาค   ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร 
                                                    และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง    
10. นางสาวอัญริฬห์  ทิพย์ธนวิกรม  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง     
11. นายทวีป  แสงกระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง    
12. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง     
13. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ   รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง     
14. นางสุธีรา ผ่องใส     ผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
     จังหวัดระยอง    
15. นายทิม บุญรอด     ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง    
16. นายสุรศักดิ์ วงศ์เหม    รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง     
17. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์    เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง   
18. นายดุสิต รักษ์ทอง     ประธานเครือข่ายผู้น าการเปลี่ยนแปลงโคก หนอง นา โมเดลจังหวัดระยอง 
19. นายสุรินทร์ สินรัตน์    ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
20. นายอินทรีย์  เกิดมณ ี  ปลัดจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ  
21. นางสาวประภาศรี  พิษณุพงควิชชา หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  เลขานุการฯ              

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย)   
2. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
       /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
2. นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง  
3. นางสาวสุจีรา  พงษพิ์ทักษ ์
4. นางสาวชลชา  บุญโต 
5. นางสาวสายธาร  ปิตุเตชะ 
6. นางสาวจิตลดา  ศรีรัตนโช 
7. นางสาววรางคนา  มาตรมนตรี 
8. นายดุรงฤทธิ์  ดุลคณิต 
9. นายภีมวัจน์  ธรรมชัยกุล 
10. นายสุพจน์  ขัตติยากเศรุจน์ 
11. นายเฉลิมชาติ  กองแสง 
12. นางจีรภา  ชูด า 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต ปิตุเตชะ) มอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

      1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งที่ประชุมทราบ 
            นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก        
ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่            
ในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ในส่วนของจังหวัดระยอง มีนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต  ปิตุเตชะ เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

      1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) มอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยสรุป ดังนี้          
             1) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ปัญหา      
ในพ้ืนที่ถูกขับเคลื่อนและแก้ไข และได้เน้นย้ าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นจะมีรอยต่อระหว่างพ้ืนที่กับส่วนกลาง      
จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีมาประจ าพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถหยิบยกปัญหาไปเสนอต่อส่วนกลางให้ได้รับการแก้ไข         
ผ่านการหารือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง โดยมีประธานกรรมการฯ 
เป็นผู้น าการขับเคลื่อนหลัก ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าปัญหาใดสามารถแก้ไขในระดับพ้ืนที่ได้ และปัญหา
ใดที่เป็นภาพใหญ่ เกี่ยวข้องกับหลายส่วน เป็นปัญหาระดับนโยบาย ให้เสนอรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมีหน้าที่น าปัญหา
นั้นไปน าเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่าน กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา ซึ่งมี
หลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้อง จังหวัดต้องพิจารณาร่วมกัน น าเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่านกระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปัญหาน้ าท่วม การแก้ไขสามารถท าได้ แต่การท าโครงการขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหา   
ในระยะยาว จังหวัดได้แก้ไขปัญหานี้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีแผนงานโครงการที่น าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยองที่ผ่านมา ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดระยอง ได้เสนอว่าเป็นโครงการที่
สามารถแก้ไขปัญหามวลน้ าในบริเวณเขาจอมแหได้ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาระยะยาว และปัญหาเรื่องช้างที่กระทบต่อเกษตรกร ซึ่งมีคณะกรรมการที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระดับชาติ            
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขในระยะยาวได้ อาจมีข้อเสนอการประกาศเขตภัยพิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือ
เกษตรกร สามารถเยียวยาประชาชนตามกฎหมายได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น  /2) กรอบการพิจารณา... 
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             2) กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ได้แก่       
(1) จัดล ำดับควำมส ำคัญ แบ่งกลุ่มปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาเดินหน้าพัฒนาจังหวัดระยอง 
โดยใช้โอกาสจากการที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ EEC สร้างความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน       
ในจังหวัด โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง (2) พิจำรณำ
แนวทำงและโครงกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อม 

             3) ประสานและติดตามการด าเนินงาน 

        (1) โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร            
จะด าเนินการจัดท าในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        (2) โครงการอ่างเก็บน้ าเขาจอมแห ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและโครงการชลประทาน
จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ   
        (3) โรงพยาบาลปลวกแดง ได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลปลวกแดงและประสาน
การใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลประชาชน เนื่องจากมีความหนาแน่นของประชากรมาก  
        (4) โรงพยาบาลบ้านค่าย ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 

        (5) โรงพยาบาลระยอง ได้รับการอนุมัติการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์หัวใจ โดยท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
             4) การสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย โดยอธิบายถึงโครงการหรือสิ่งที่ก าลัง       
จะด าเนินการแก้ไข พัฒนา ว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไร  
             5) โครงการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่      
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรมาก ได้แก่ โครงการป่ากลางเมือง เฟส 3 ต้องด าเนินการให้ส าเร็จ โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทันสมัย แต่ยังขาดต้นทุนทางความสะอาดกับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบข้าง และสะพานที่ก าลังจะสร้างนั้น       
ความสูงต่ าเกินไป เรือจึงไม่สามารถลอดได้ 
             6) ผลักดันโครงการชายหาดสะอาด ให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม 
และดึงศักยภาพของบริษัท ปตท. หรือ SCG ที่อยู่ในพ้ืนที่ ในการจัดหา คิดค้นเทคโนโลยี ในการท าความสะอาด      
ให้ได้ทุกวัน ซึ่งแต่ละแห่งให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล อาจมีการมอบรางวัลให้แก่หาดที่สะอาดที่สุด  

             7) นโยบายการประกาศให้ถนนหาดแสงจันทร์เป็นถนนอาหารทะเล เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวนั้นได้รับความนิยมด้านอาหารทะเลมาก โดยเน้นย้ าการดูแลรักษาความสะอาด และหากมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อาจท าให้ถนนอาหารทะเลนี้มีชื่อเสียงระดับประเทศได้ 
     มติที่ประชุม  รับทราบ         

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วย ในระดับต่างๆ และค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
      1) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  242/2563 ลงวันที่  13 สิงหาคม 2563             

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                
สายพันธุ์ใหม่ (โควิด – 19) จึงมีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และผู้ได้รับความทุกข์ยาก
เพ่ิมขึ้นจากความยากจนหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว การเข้าไม่ถึงบริการความช่วยเหลือจากรัฐ          
การประสบภัยธรรมชาติ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงสมควรจัดให้มีการติดตาม 
เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพ้ืนที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน    
เร่งด่วนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของ       
ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normol) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยค าสั่งฯ ได้ก าหนดให้มี 

/(1) คณะกรรมการ... 
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            (1) คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
           (2) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

กรรมการ 
 2) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  243/2563 ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563                 

เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน า และเสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

   3) ค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12298/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ท าหน้าที่ติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ในจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วทันเหตุการณ์            
บูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่และการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน จ านวน 25 ท่าน โดยมีผู้ว่าราชการ-
จังหวัดระยองเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดระยองและหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยองเป็นเลขานุการฯ 

      มติที่ประชุม  รับทราบ         

2.2 แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด     
ที่ มท 0211.1/ว 4621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 

 กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้  

ที่ ประเด็น กรอบระยะเวลา 
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย 

ไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ทุกฉบับ 

- คณะแรกรายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  
- ค าสั่งฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ภายในวันที่ 7 ของเดือน (ถ้ามี) 

2 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด 
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
- ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/  
ความจ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด 
- แนวทางการด าเนินการและแผนปฏิบัติการ 
การแก้ไขปัญหาของจังหวัด  
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 

- ครั้งแรกภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
- ครั้งต่อไปให้รายงานเปน็ประจ า 2 เดือน/ครัง้ ดังนี้  
  (1) ภายในวันที่ 7 ธนัวาคม ของปี (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน ของป)ี 
  (2) ภายในวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม ของปี) 
  (3) ภายในวนัที่ 7 เมษายน ของปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของป)ี    
  (4) ภายในวนัที่ 7 มิถุนายน ของปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปี) 
  (5) ภายในวนัที่ 7 สงิหาคม ของปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม ของป)ี 
  (6) ภายในวนัที่ 7 ตลุาคม ของปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน ของป)ี 

3 การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 

- ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ 

       
                        มติที่ประชุม  รับทราบ     

 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 หารือแนวทางการด าเนินงาน และการรับฟังข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย          
ไปด้วยกันจังหวัดระยอง  

 นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ เสนอความเห็นว่าควรพิจารณาค าว่า “ระยองเมืองน่าอยู่” ต้องประกอบ                                        
ไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอยากได้อะไร
จากเมืองน่าอยู่ โดยจัดล าดับการพัฒนา อันดับ 1 ควรเป็นด้านสังคม การพัฒนาคน โรงเรียนและการประกอบอาชีพ 
และอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้นักท่องเที่ยวมีจ านวนลดลงอย่างมาก              
ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ให้ด าเนินชีวิตได้ในช่วงเวลาที่โ รคโควิด – 19 
ระบาดไปทั่วโลก และสนับสนุนให้มีการผลักดันโครงการ “ระยองซื้อระยอง” โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มา
ซื้อขายกับ SME ในพ้ืนที่ให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงอาจท า MOU ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ SME  

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ กล่าวว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีโครงการจ้างงานนิสิตจบใหม่
ประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นการเยียวยาปัญหาในช่วงเวลานี้ และการแก้ปัญหาอีกประการคือ การเปิด
ประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ภายใต้การยอมรับจากคนทุกกลุ่ม และมีความปลอดภัย  ซึ่งเริ่มต้นจากผู้ที่ให้
เข้าประเทศได้เลย คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด - 19 เพ่ือมารักษาร่างกายในโรงพยาบาลเอกชน โดยภาคส่วน      
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ภาคธุรกิจการบริการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม ทั้งนี้ การเดินทางมาประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะต้องท าแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 นางจีรภา  ชูด า เสนอความเห็นว่าประเด็นปัญหาที่พบคือ 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตไม่ดี ไม่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 2. ต้องการให้มีบัตรสุขภาวะประจ าครอบครัว โดยบูรณาการกองทุนระดับ
พ้ืนที่ทุกต าบลเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีสิทธิด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ทั้งการป้องกันรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ        
ด้านการประกันรายได้  
 นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์ เสนอความเห็นว่าปัญหาเรื่องน้ าให้เป็นปัญหาหลัก น้ าอุปโภค
บริโภค น้ าใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งอุปสรรคของการแก้ปัญหานี้ คือ 1. ไม่มีเจ้าภาพหลัก เช่น หากพ้ืนที่อยู่นอกเขต
ชลประทานจะไม่มีหน่วยงานหลัก 2. ไม่มีระบบการแพร่กระจายน้ าจากอ่างเก็บน้ าให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง                     
3. ไม่มีต้นน้ าหลัก และ 4. ไม่มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าแบบจริงจังโดยเฉพาะภาคการเกษตร ทั้งนี้ ต้องการ
ผลักดันระบบแพร่กระจายน้ าให้เกษตรกรเป็นแผนแม่บท และผลักดันให้การประปาส่วนภูมิภาค จัดท าโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ 
 นางสุธีรา  ผ่องใส เสนอความเห็นว่าที่ผ่านมาแผนพัฒนาทุกแผนได้ถูกขับเคลื่อนอยู่แล้ว                
แต่ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต เช่น ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดู ประสบปัญหาด้านอาชีพ รายได้ไม่เพียงพอ น ามาสู่การมี
ปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน โดยโครงการหรือความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ จาก
ภาครัฐที่มีมา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังติดขัดที่กฎหมาย ระเบียบ จึงควรหาช่องทางปรับโครงสร้างหนี้ และควรหา
ทางออกให้กับปัญหานี้ที่เป็นปัญหาของคนในพ้ืนที่จริงๆ และมีปริมาณมาก 

 ประธานฯ ขอให้เสนอแนวทางแก้ไข โดยที่ผ่านมาภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ เสมอ           
มีการจัดสรรงบประมาณไปยังหมู่บ้าน แต่ปัญหายังมีมาอยู่ตลอด จึงขอให้มีคณะท างานแล้วระดมสมองหารือ
แนวทางแก้ปัญหาทีช่ัดเจน 
 นายสาธิต  ปิตุเตชะ กล่าวว่าการรวบรวมสภาพปัญหา ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านน้ า ด้านหนี้สิน 
เมื่อรวบรวมได้จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา มีทั้งปัญหาที่แก้ไขได้ระดับหน่วยงานในพ้ืนที่ และปัญหาเชิงโครงสร้าง          
ต้องส่งเรื่องสูส่่วนกลาง เช่น หนี้สิน หากมีเรื่องการทวงหนี้ ดอกเบี้ยเกินอัตรา เป็นเรื่องของต ารวจ  

 นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ เสนอความเห็นเพ่ิมเติม ได้แก่ 1. การแต่งตั้งคณะท างานรวบรวม
ปัญหาให้มีด้านการท่องเที่ยว ด้านระบบขนส่ง ด้านระบบสาธารณูปโภค 2. เรื่องการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ขณะนี้อยู่ในช่วงศึกษา และ 3. เรื่องปัญหาทางด้านการประมงยังคงรุนแรงอยู่ ณ ขณะนี้ 

/นายสมศักดิ.์.. 



หน้า ๖                                                                                 
 

 

 นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการมีหน้าที่หลักๆ คือ 1. แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต 3. แสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 4. สร้างความเข้าใจ        
การรับรู้ สร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งหัวใจส าคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ทั้งคนพ้ืนถิ่นและประชากรแฝง และการช่วงชิง
โอกาสการพัฒนา  
 นายสุรินทร์  สินรัตน์ เสนอความเห็นการจัดกลุ่มคณะท างานในหน่วยใหญ่ 4 หน่วย ได้แก่ 
สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และควรมีคณะกรรมการติดตาม EEC และขอ
เสนอการด าเนินการด้านเศรษฐกิจฐานราก เช่น OTOP อ าเภอ ตลาดสัญจรของดีเมืองระยอง และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น           
ป่าชายเลนปากน้ าระยอง  
 นางสุธีรา ผ่องใส ให้ความเห็นเรื่องหนี้สินเพ่ิมเติมว่า การปฏิบัติของประชาชนในพ้ืนที่ยังค่อนข้าง
ไม่ตรงจุดประสงค์ตามนโยบายช่วยเหลือของรัฐ ปัจจัยส าคัญคือการพูดคุยกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมา
หมู่บ้านที่มีการพูดคุยกันนั้นมีน้อยมาก จึงพยายามให้คณะกรรมการหมู่บ้านพูดคุยปัญหากันทุกเดือน ตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้การแก้ปัญหาและการใช้งบประมาณเป็นไปตามจุดประสงค์ของรัฐ 

 นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์ เสนอความเห็นเพ่ิมเติมประเด็นโครงการป่าชายเลน เจดีย์กลางน้ า 
เห็นควรน าเข้าแม่พันธุ์ปูด าจาก ตราด จันทบุรี และให้ส านักงานประมงจังหวัดระยองคิดโครงการท าฟาร์มปู                 
ให้แพร่กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 นายสุรศักดิ์  วงษ์เหม เสนอความเห็นการจัดกลุ่มคณะท างานออกเป็น 3 – 4 กลุ่ม เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปตามประเด็น 
                        มติที่ประชุม  1. มอบหมายปลัดจังหวัดระยอง รับผิดชอบการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้านในทุกเดือน ให้เป็นเวทีพูดคุยหารือปัญหาที่ปรากฏในหมู่บ้านของตนเอง เพ่ือการใช้งบประมาณให้แก้ไข
ปัญหาได้ตรงตามจุดประสงค์และตรงประเด็นต่อไป  

      2. มอบหมายพัฒนาการจังหวัดระยอง รับผิดชอบการด าเนินการด้านการตลาด ตลาดสัญจร
ของดีเมืองระยอง ฯลฯ เพ่ือเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก OTOP อ าเภอ ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ 
      3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (ท่ีท าการปกครองจังหวัดระยองและส านักงานจังหวัดระยอง) แบ่งกลุ่ม
ประเด็นปัญหาออกเป็น ๓ กลุ่ม และแต่งตั้งคณะท างาน ระดมสมอง พิจารณาปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข        
โดยให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลุ่มปัญหา การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ดังนี้ 
            1) กลุ่มปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค : ถนน น้ า ไฟ ฯลฯ 

           2) กลุ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการป่ากลางเมือง โครงการหาดสะอาด ฯลฯ 

           3) กลุ่มปัญหาด้านคุณภาพชีวิต : การศึกษา หนี้สิน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

                              โดยก าหนดแผนการประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข             
ทุก 2 เดือน และรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
      - นายสุรินทร์  สินรัตน์ ได้เสนอให้มีโครงการ ONE DAY ONE TRIP โดยจัดให้มีแพ็คเกจทัวร์     
ไว้ร่วมกับการเข้าพักโรงแรมด้วย 
      - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ าให้จังหวัดระยองติดตามแผนงาน/โครงการ
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
      มติที่ประชุม  น าข้อเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะท างานชุดที่เก่ียวข้องต่อไป  

 



หน้า ๗                                                                                 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี  - 
 
เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 
 
 
 

 
ผู้บันทึกฯ  นางสาวรชณิมุข  ไชยทอง) 
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ ์
                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า ๘                                                                                 
 

 
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการจากการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  
 

ที ่ ประเด็น มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การด าเนินการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

ในทุกเดือน ให้เป็นเวทีพูดคุยหารือปัญหาที่
ปรากฏในหมู่บ้านของตนเอง เพื่ อการใช้
งบประมาณ ให้ แก้ ไขปัญหาได้ ต รงตาม
จุดประสงค์และตรงประเด็น 

มอบหมายปลัดจังหวัดระยองรับผิดชอบด าเนินการ
ให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ระยอง 

2. 

 

การด าเนินการดา้นการตลาด ตลาดสัญจร
ของดีเมืองระยอง ฯลฯ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก OTOP อ าเภอ 
ใหส้ามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ 

มอบหมายพัฒนาการจังหวัดระยอง รับผิดชอบการ
ด าเนินการ  

ส านั กงานพั ฒนาชุ มชน
จังหวัดระยอง 

3. แบ่ งกลุ่ มป ระเด็ นปั ญ หา และแ ต่ งตั้ ง
คณะท างาน ระดมสมอง พิจารณาปัญหาต่างๆ 
และแนวทางแก้ไข โดยให้มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างานเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามกลุ่มปัญหา การแก้ ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า  

แบ่งกลุ่มประเด็นปัญหาออกเป็น ๓ กลุ่ม และแต่งตั้ง
คณะท างาน ระดมสมอง พิจารณาปัญหาต่างๆ และ
แนวทางแก้ไข โดยให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
หัวหน้าคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
กลุ่มปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนี้ 
1) กลุ่มปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค : 
ถนน น้ า ไฟ ฯลฯ 
2) กลุ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม : เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) การท่องเที่ยว ขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการป่ากลางเมือง โครงการหาดสะอาด 
ฯลฯ 
3) กลุ่มปัญหาด้านคุณภาพชีวิต : การศึกษา หนี้สิน 
ที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยก าหนดแผนการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
ทุก 2 เดือน และรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป          

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก่ 
 - ที่ท าการปกครอง
จังหวัดระยอง 
 - ส านักงานจังหวัดระยอง 

 

 

 
 


